

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN IA H'DRAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/BC-HĐND

Ia H'Drai, ngày 05 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

**Thẩm tra của Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện
về tổng kết hoạt động công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Căn cứ Luật Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Hướng dẫn 624/HD-UBTVQH14 ngày 18/11/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thực hiện Thông báo số 16/TB-HĐND ngày 12/3/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trên cơ sở nội dung báo cáo số 44/BC-VKS ngày 22/03/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tổng kết hoạt động công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021, báo cáo số 105/BC-TA ngày 08/3/2021 của Tòa án nhân dân huyện Công tác Tòa án và hoạt động của Đoàn hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với nội dung đánh giá đã được nêu trong báo cáo, đồng thời có một số ý kiến để làm rõ thêm như sau:

I. Về hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân

Tập thể Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện cơ bản thống nhất báo cáo tổng kết hoạt động công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Viện Trưởng - Viện kiểm sát nhân dân huyện là hợp lý, thể hiện trên các mặt như sau:

Trong nhiệm kỳ, qua số liệu đánh giá, nhận định tình hình phạm tội và vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp xảy ra trên các lĩnh vực, vẫn diễn biến phức tạp, hành vi, thủ đoạn phạm tội tinh vi. Tội phạm về trật tự an toàn xã hội tổng số vụ việc xảy ra là 164 vụ việc, cơ quan chức năng đã khởi tố 90 vụ/57 bị can, không khởi tố 60 vụ việc, chuyển lên cơ quan cấp trên giải quyết theo đúng thẩm quyền 05 vụ việc.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngành Kiểm sát đã cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong các hoạt động tư pháp. Trong công tác thực hành quyền công tố, Viện kiểm sát đã chú trọng theo dõi giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra, thu thập chứng cứ bảo đảm cho việc khởi tố, truy tố có căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng truy tố oan người vô tội. Công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với các hoạt động tư pháp được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện các sai sót, vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị khắc phục.

Trong nhiệm kỳ, hầu hết các vụ án được Viện kiểm sát tiến hành điều tra, khởi tố đúng quy định của pháp luật. Qua công tác kiểm sát điều tra các vụ án hình sự thụ lý 103 vụ/90 bị can; đã giải quyết 93 vụ/79 bị can; kiểm sát các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình thụ lý 73 vụ, Viện kiểm sát đã ban hành 55 kiến nghị yêu cầu điều tra, 01 công văn đôn đốc việc giải quyết vụ án; Tham gia 33 lượt KNHT, 01 lượt đối chất, 02 lượt thực nghiệm điều tra, 01 khám nghiệm tử thi; 01 kiến nghị phòng ngừa tội phạm đối với Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện; Viện kiểm sát trả hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra 02 vụ/05 bị can do thiếu chứng cứ yêu cầu điều tra bổ sung.

Nhằm nâng cao trách nhiệm và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình từ tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo, tố giác tội phạm và quản lý, kiểm sát chặt chẽ các khâu trong quy trình điều tra, đến công tác kiểm sát thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong từng lĩnh vực được nâng cao. Tuy nhiên trong nhiệm kỳ, so với yêu cầu cải cách tư pháp và công tác kiểm sát của Viện kiểm sát vẫn còn một số tồn tại như: còn để xảy ra 03 vụ án hình sự; 01 vụ hết thời gian điều tra chưa phát hiện đối tượng, 02 vụ bị hại rút đơn; số liệu chưa thống nhất giữa hai cơ quan, đơn vị trong báo cáo công tác hoạt động tổng kết nhiệm kỳ trình tại kỳ họp như: Viện báo cáo kiểm sát xét xử tổng số là 36/68 bị cáo, án dân sự, hôn nhân gia đình tổng số là 73 vụ lệch so với Tòa báo cáo án hình sự tổng số là 36 vụ/71 bị cáo, án dân sự và hôn nhân gia đình tổng số là 72 vụ.

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện quan tâm khắc phục những hạn chế nêu trên.

II. Về hoạt động của Tòa án nhân dân huyện

Qua xem xét, thẩm tra báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về Công tác Tòa án và hoạt động của Đoàn hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện cơ bản thống nhất với nội dung đánh giá trong báo cáo của Tòa án khá đầy đủ, chặt chẽ thể hiện trên các mặt sau:

Công tác thụ lý giải quyết, xét xử các loại án đạt tỷ lệ 100% và công tác thi hành án hình sự của Tòa án là đúng mức. Trong nhiệm kỳ, Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý giải quyết xét xử các loại án là 108 vụ, đã giải quyết là 102 vụ, đang giải quyết là 06 vụ.

- Án hình sự: 36 vụ/71 bị cáo. Trong đó, chuyển hồ sơ về tỉnh là 01 vụ/01 bị cáo (Vì không có Hội thẩm), trả hồ sơ cho Viện kiểm sát điều tra bổ sung là 01 vụ/03 bị cáo, đã giải quyết xét xử 32 vụ/63 bị cáo; hình phạt tù có thời hạn là 61 bị cáo (hưởng án treo là 10 bị cáo); cải tạo không giam giữ là 02 bị cáo; án bị cấp phúc thẩm và giám đốc thẩm hủy do lỗi chủ quan là 02 vụ/04 bị cáo. Những kết quả đó đã góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, vừa giải quyết tốt mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện.

- Án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động: Án dân sự thụ lý 08 vụ, đã giải quyết 07 vụ (đạt tỷ lệ 87,5%); Án hôn nhân gia đình thụ lý 64 vụ, đã giải quyết 61 vụ (đạt tỷ lệ 95,3%).

Công tác xét xử và thi hành án, tất cả những bản án đã tuyên, khi có hiệu lực pháp luật là 57 bị án; Ra quyết định thi hành án hình sự là 47 bị án (hoãn thi hành án là 01 bị án); Ra quyết định thi hành ủy thác thi hành án hình sự là 10 bị án. Tòa án ra quyết định thi hành, các bị cáo có hình phạt đều chấp hành án 100%.

Trong nhiệm kỳ, số lượng các loại án thụ lý tăng, Tòa án nhân dân đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Tòa án đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng đưa ra xét xử kịp thời các loại án, nhất là các vụ án trọng điểm, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Nhìn chung, chất lượng giải quyết các loại án đã từng bước được nâng lên, kết quả xét xử cơ bản bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện nhận thấy trong nhiệm kỳ, so với yêu cầu cải cách tư pháp và công tác xét xử của Tòa án vẫn còn để 02 vụ án tuyên hủy; do lỗi chủ quan của Thẩm phán trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án. Ban đề nghị Tòa án nhân dân huyện quan tâm khắc phục những hạn chế nêu trên.

Trên đây là nội dung báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế về công tác hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Viện kiểm sát, Công tác Tòa án và hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 xin kính trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa X./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Viện kiểm sát nhân huyện;
- VP HU-HĐND-UBND huyện;
- Lưu VT, PC.

T.M BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Cường